



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 เมษายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว สภากัญชาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภากัญชา จ.สระแก้ว จัดเสวนาทิศทางการกัญชาเสรีที่คนไทยต้องรู้ ที่หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยมี นายอนุรักษ์ เทียนทอง ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สระแก้ว เป็นประธาน</p> <p>นายสุระพงษ์ ธรรมวรจากร เลขานุการสภากัญชา จ.สระแก้ว กล่าวว่า จัดเสวนา ครั้งนี้ เพื่อให้ชาวสระแก้วได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาว่าหากพูดถึงกัญชาเป็นเรื่องสมุนไพรที่คนไทยจับต้องได้และต้องมีความเป็นเสรี ไม่ผูกขาดเฉพาะกลุ่มนายทุนหรือใครคนใดคนหนึ่งที่จะครอบครอง</p> <p>นายจรรยา ลากจิตร รองประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแนวทางการจัดตั้งสภากัญชาทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้กัญชาออกจากร.บ.ยาเสพติด และเปิดให้มีการผลิตกัญชาอย่างเสรี ว่า หากทำสำเร็จจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกัญชาเพื่อการส่งออกมากที่สุดในโลก ขณะนี้กัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ราคากิโลกรัมละประมาณ 2 แสนบาท จะทำให้แต่ละหมู่บ้านมีรายได้อย่างต่ำหมู่บ้านละ 180 ล้านบาทต่อปี ซึ่งภายในเดือนเม.ย.นี้ จะมีสภาวะดับอำเภอเกิดขึ้นทุกอำเภอ 8,780 แห่งทั่วประเทศ และภายในเดือนพ.ค.จะมีสภาวะดับตำบล 70,500 ตำบล</p> <p>นพ.สำเริง แหยมกระโทก อดีตนายกอบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคกก.เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9 เปิดโครงการแนวทางการดำเนินงานกัญชาในโคราช ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมเฮอริมิเทจ จ.นครราชสีมา มีบุคลากรสาธารณสุข แพทย์พื้นบ้าน ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน และประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยต้องการใช้กัญชารักษาเป็นแพทย์ทางเลือกกว่า 1,000 คน รับฟังการบรรยาย และกล่าวว่า ชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงตื่นตัวเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชา ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปลูก การครอบครองและการใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งกฎหมายยังไม่ปลดล็อก ในฐานะที่ปรึกษาสภากัญชาโคราช จึงมุ่งมั่นรวบรวมเครือข่ายกัญชา ในส่วนนักวิชาการ แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์พื้นบ้าน ร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์บนพื้นฐานของกฎหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นที่ยอมรับ โดยเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>นายสมชัย เจริญรบ ประธานสภากัญชาโคราช กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เพื่อปรับทัศนคติกลุ่มที่ไม่เปิดรับการใช้กัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาโรค รวมทั้งให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจการใช้กัญชามากขึ้น</p> <p>นายพากเพียร ตะเคียนศก ตัวแทนมูลนิธิพรรคเขียว องค์กรที่ใช้สารสกัดจากกัญชารักษาโรคมะเร็ง กล่าวว่า มีประสบการณ์ใช้กัญชารักษาการติดเชื้อเอชไอวีมา 20 ปี จนมีภรรยาและลูกโดยไม่ติดเชื้อ จึงค้นคว้าเรียนรู้ขั้นตอนการสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อนำมาใช้รักษาโรคอย่างเป็นรูปธรรม</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ tnamcot</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ในปี 2562 ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 32 ปี ใน จ.สุรินทร์ ก่อนเสียชีวิตได้เข้ารับการรักษาดูแลด้วยอาการใช้สูง สับสน และกลืนลำบาก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจสอบพบมีประวัติถูกสุนัขจรจัดกัดในช่วงเดือน พ.ย. 2561 แต่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน นับเป็น ผู้เสียชีวิตรายแรกของปี 2562 แนะนำหากถูกสุนัข แมวกัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลาย ๆ ครั้ง ประมาณ 10 นาที และใส่ยาเบตาดีนเพื่อลดการติดเชื้อ จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีน ส่วนคนที่เคยถูกสัตว์กัดหรือข่วนนานแล้ว ไม่ได้ไปฉีดวัคซีน ขอให้ไปปรึกษาแพทย์โดยเร็ว และขอให้ยึดหลักคาถา 5 ย. เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า</p>
<p>มติชน</p>	<p>คลินิกแพทย์แผนไทย พล.ต.ท.คำรณวิทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต ผบช.น. กล่าวถึงกรณีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหนังสือไปยังนายกสภาการแพทย์แผนไทย ให้ตรวจสอบว่าวิธีการรักษาเป็นการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือไม่ ว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ยังไม่ทราบเรื่องให้นายกสภาการแพทย์แผนไทยเข้ามาตรวจสอบ ก่อนหน้านี้มาตรวจครั้งหนึ่งก็ให้ความร่วมมือตลอด แต่ตรวจแล้วต้องแจ้งผลให้ทราบ และ ควรมีการตั้งกรร มการขึ้นมาให้ถูกต้องเพื่อตรวจสอบ และแจ้งให้ทาง ผู้ประกอบการทราบ รวมถึงทางกระทรวงก็ควรลงมาดูบ้าง
ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p>สถิติอุบัติเหตุรถจักรยาน</p> <p>-เสนอข่าว สพฉ. และคณะวิจัย นำโดย พญ.นภัสวรรณ พชรธนสาร ทำการสำรวจ "สิ่งคุกคามต่อสุขภาพและอุบัติเหตุจากระหว่างการปฏิบัติงานของคนขับรถปฏิบัติการรถจักรยาน " เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ที่ จ.ชลบุรี ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 199 คน ใน รพ.เอกชน 1 แห่ง และมูลนิธิกุ้ย 3 แห่ง พบว่า คนขับรถปฏิบัติการรถจักรยานส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 36.7 ปี ต่อมอเตอร์ไซด์แอลกอฮอล์เป็นประจำร้อยละ 33.2, ต่อมอเตอร์ไซด์เป็นประจำวันร้อยละ 48.7 หรือเฉลี่ย 1.6 แก้วต่อวัน, ต่อมอเตอร์ไซด์บางรุ่นกำลังเป็นประจำวัน ร้อยละ 35.7 หรือเฉลี่ย 1.2 ขวดต่อวัน, นอนหลับน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 10.1 และไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ ร้อยละ 43.2 ในกลุ่มตัวอย่าง มี 42 คนเคยประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานในช่วงเวลาการทำงาน 56 ครั้ง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่คือ ไปชนยานพาหนะคันอื่น ร้อยละ 67.8 และมักจะเกิดในระหว่างช่วงเวลา 20.01-24.00 น. มากถึงร้อยละ 67.8 และระหว่างช่วงเวลา 20.01-24.00 น. ร้อยละ 33.9 ด้วยความเร็วในการขับขี่ 81-100 กม./ชม. ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพาหนะ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ</p>
เว็บไซต์mthai	<p>โรคลมแดด</p> <p>-เสนอข่าว พญ .พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประชาชนที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะ ชัดน้ำ เสี่ยงต่อการเป็นโรคลม แดด ควรลดเวลาทำกิจกรรมในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัด 11.00-15.00 น. สวมชุดออกกำลังกายที่ระบายความร้อนได้ดี หลีกเลีย งการออกกำลังกายอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน หากมีอาการที่เข้าข่ายให้รีบแจ้งบุคคลใกล้ชิดทันที หากต้องอยู่หรือออกกำลังกายกลางแจ้งท่ามกลางสภาพอากาศร้อน ควรจิบน้ำบ่อยๆ หลีกเลีย งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด</p>
เว็บไซต์ thaiquote	<p>ชุดตรวจคัดกรองเชื้อ HIV ด้วยตัวเอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ชี้แจงกรณีการปลดล็อกชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง มีการกำหนดให้มีเอกสารข้อมูลที่ผู้ใช้งานชุดตรวจควรรู้ ก่อนและหลังการตรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน รวมถึงเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลความรู้ สาธิตวิธีการตรวจ การสรุปผล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ ติดต่อให้คำปรึกษาโดยตรง และอย. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทยสภา สภาวิชาชีพไทย กรมควบคุมโรค ในการเตรียมข้อมูลคำแนะนำในผู้ใช้งานกลุ่มเยาวชนด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารายใด ยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง</p>
เว็บไซต์ tmamcot	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีข่าวฆ่าตัวตายจากหนังสือ ว่าอยากให้มองเป็นอุทาหรณ์ว่าการจบชีวิตตนเองและครอบครัวนั้น แท้จริงแล้วแค่อยากหลุดพ้นจากปัญหา ออกจากความเจ็บปวดเท่านั้น สำหรับหัวหน้าครอบครัวที่ตัดสินใจจบชีวิตภรรยาและบุตรนั้น ถือว่ามีอาการนำเป็นหว่ง เพราะจากนี้อาจมีความรู้สึกผิดติดตัวและเป็นตราบาป คงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ อย่างใกล้ชิด เพื่อก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ไปได้ และอยากให้สังคมให้กำลังใจ อย่าตำหนิ กล่าวโทษ</p>
ไทยรัฐ	<p>เดิน-วิ่ง สร้างเสริมสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด เปิดการณรงค์เดิน-วิ่งในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ "รักษิต อร์อยได้ ไม่ต้องเค็ม" ที่เวทีลานสาเกตนคร เพื่อลดอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพดี จัดโดย สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับสปสช.เขต 7 ขอนแก่น</p> <p>ด้าน นพ.พิทักษ์พงศ์ พายูหะ รองนพ.สสจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบัน จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 30,097 ราย พบผู้ป่วยสูงสุด อ.เกษตรวิสัย 5,185 ราย ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 670 ราย ผู้ป่วยที่ต้องฟอกไต 839 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต 4 ราย และรอการปลูกถ่ายไต 60 ราย จึงต้องรณรงค์สร้างกระแสเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหา ลดการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีของไต</p>

